

Công khai, kịp thời, đúng đối tượng

Thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ người lao động (NLĐ) và người sử dụng lao động (NSDLĐ) gặp khó khăn do đại dịch Covid-19, các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Yên Bình đã chủ động, linh hoạt, phối hợp chặt chẽ trong quá trình thực hiện trên cơ sở điều kiện cụ thể của địa phương để đảm bảo mục tiêu, nguyên tắc và kịp thời các chính sách hỗ trợ.

Nhằm kịp thời hỗ trợ cho NLĐ và NSDLĐ gặp khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, góp phần phục hồi sản xuất, kinh doanh, giảm thiểu những tác động tiêu cực của đại dịch, đảm bảo đời sống và an toàn cho NLĐ, nên ngay sau khi có nghị quyết của Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ NLĐ và NSDLĐ gặp khó khăn do đại dịch Covid-19; kế hoạch của tỉnh, huyện Yên Bình đã xây dựng kế hoạch phân công trách nhiệm cụ thể cho các cơ quan, ban, ngành; UBND các xã, thị trấn và các đơn vị liên quan trong thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP của Chính phủ và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ đảm bảo đúng quy trình, thủ tục quy định, sự đồng bộ, hiệu quả trong quá trình thực hiện. Các cơ quan, ban, ngành của huyện Yên Bình đã nhanh chóng thực hiện nhiệm vụ của mình để sự hỗ trợ của Nhà nước nhanh chóng đến với NLĐ và NSDLĐ bị ảnh hưởng do dịch Covid-19. Huyện cũng thành lập tổ rà soát, kiểm tra, thẩm định hồ sơ đối tượng, kinh phí thực hiện một số chính sách hỗ trợ NLĐ và NSDLĐ gặp khó khăn do đại dịch Covid-19.



Cán bộ Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội huyện Yên Bình thực hiện rà soát, thẩm định danh sách các đối tượng bị ảnh hưởng do dịch bệnh Covid-19 được thụ hưởng chính sách hỗ trợ của Nhà nước.

Theo đó, Bảo hiểm xã hội (BHXH) huyện đã phối hợp triển khai kịp thời các chính sách hỗ trợ NLĐ và NSDLĐ, xác nhận danh sách NLĐ đang tham gia BHXH bắt buộc cho NSDLĐ vay vốn trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất; thẩm định danh sách đối tượng và kinh phí để thực hiện các chính sách như: chính sách giảm mức đóng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất; chính sách hỗ trợ NLĐ tạm hoãn hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương, chính sách hỗ trợ NLĐ ngừng việc theo Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg... Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện hướng dẫn NSDLĐ thủ tục, hồ sơ vay vốn trả

lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất cho NLĐ. Xem xét giải quyết kịp thời cho NSDLĐ vay vốn theo quy định... Ông Nguyễn Đức Long - Trưởng phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Yên Bình cho biết: "Bảo đảm hỗ trợ kịp thời, đúng đối tượng, công khai, minh bạch, đúng quy định, không để xảy ra sai sót hoặc bỏ sót đối tượng, không để lợi dụng, trục lợi chính sách, Phòng đã phối hợp với các cơ quan, đơn vị; UBND các xã, thị trấn tổng hợp các nhóm đối tượng lao động không có giao kết hợp đồng lao động (lao động tự do) và một số đối tượng đặc thù khác bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 theo quy định của tỉnh. Trường hợp không giải quyết hỗ trợ, chúng tôi có văn bản trả lời, nêu rõ lý do để NLĐ và NSDLĐ biết...".

Theo Nghị quyết số 68/NQ-CP, tổng số có 11 nhóm đối tượng thụ hưởng các chính sách hỗ trợ được rà soát theo kế hoạch; trong đó, có 7 nhóm đối tượng thuộc thẩm quyền đề nghị cấp huyện và 4 nhóm thuộc thẩm quyền đề nghị của các sở, ngành cấp tỉnh. Qua rà soát, đến nay, Yên Bình đã có 5/11 nhóm đối tượng được thụ hưởng chính sách hỗ trợ. Về giảm mức đóng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, đã có 150 đơn vị được áp dụng chính sách, tổng số 3.380 lao động được hỗ trợ với tổng số tiền giảm mức đóng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp là 863.408.719 đồng. Về hỗ trợ NLĐ và NSDLĐ tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất, đến nay, huyện có thêm 4 hồ sơ NLĐ thuộc Nhóm trẻ lớp mẫu giáo độc lập Hoa Mai thị trấn Yên Bình đề nghị hỗ trợ và BHXH huyện đã thực hiện tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất theo quy định. Về hỗ trợ hộ kinh doanh, huyện có 18 hồ sơ của hộ kinh doanh các xã, thị trấn đề nghị hỗ trợ; trong đó, có 12 hồ sơ đủ điều kiện quy định đã được phê duyệt hỗ trợ và đã có 6 trường hợp F0 được hỗ trợ 5.620.000 đồng. Về hỗ trợ hướng dẫn viên du lịch, có 4 hướng dẫn viên của Công ty TNHH Thương mại và Du lịch Hưng Việt có thể hành nghề hướng dẫn viên du lịch, đã trao đổi với Phòng Quản lý Du lịch thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn đối tượng cung cấp hồ sơ giấy tờ theo quy định...

Bảo đảm hỗ trợ kịp thời, đúng đối tượng, công khai, minh bạch, đúng quy định, góp phần phục hồi sản xuất, kinh doanh, giảm thiểu những tác động tiêu cực của đại dịch, đảm bảo đời sống và an toàn cho NLĐ.

THÀNH TRUNG

THỊ XÃ NGHĨA LỘ:

Huy động mọi nguồn lực hỗ trợ làm nhà cho hộ nghèo

Thực hiện Kế hoạch số 118 của UBND tỉnh về hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo đặc biệt khó khăn (ĐBK) về nhà ở, thời gian qua, thị xã Nghĩa Lộ chủ động thành lập các đoàn công tác về xã, phường khảo sát, đánh giá cụ thể từng nhà để đưa vào kế hoạch thực hiện. Đến nay, thị xã đã cơ bản hoàn thành xây dựng 22 ngôi nhà cho hộ nghèo, đạt 100% theo kế hoạch.

Gia đình bà Lương Thị Bình ở thôn 7, xã Nghĩa Lộ đang dọn dẹp nhà cửa để về ở ngôi nhà mới. Là hộ nghèo, có chồng bị tai biến, nhận được hỗ trợ 50 triệu đồng từ nguồn hỗ trợ cho hộ nghèo ĐBK làm nhà ở, cùng với sự giúp đỡ của anh em họ hàng, công sức của các đoàn thể, nhân dân trong xã, gia đình bà đã xây được ngôi nhà mới khang trang với kinh phí lên đến 120 triệu đồng. Bà Bình phấn khởi bày tỏ: nếu không có kinh phí hỗ trợ làm nhà thì không biết bao giờ gia đình bà mới có nhà để ở. Bây giờ có nhà mới khang trang, bà yên tâm chăm sóc vườn cây ăn quả để có thu nhập và chăm lo thuốc men cho chồng.

Xã Nghĩa Lộ có 7 hộ nằm trong chương trình hỗ trợ làm nhà cho hộ nghèo ĐBK và cũng là đơn vị xã phường có nhiều hộ được hỗ trợ của thị xã. Bà Nguyễn Thị Thanh - Chủ tịch UBND xã Nghĩa Lộ cho biết, ngay sau khi có chương trình hỗ trợ, xã thành lập đoàn rà soát, thống kê theo tiêu chí để lựa chọn những hộ khó khăn nhất cần được hỗ trợ làm nhà để xin kinh phí và chỉ đạo các cơ quan, đoàn thể, vận động các nhà hảo tâm ủng hộ. Đến nay, 7/7 hộ nghèo được nhận hỗ trợ đã xây dựng xong, đảm bảo các tiêu chí quy định.

Tại xã Thạch Lương có hộ ông Lương Văn Mẹo ở thôn Bản Cại do hai ông, bà tuổi cao, sức yếu không có nguồn thu nhập

nên là hộ duy nhất trong xã được hỗ trợ làm nhà theo chương trình hộ nghèo ĐBK được hỗ trợ về nhà ở. Với 50 triệu đồng được hỗ trợ cùng sự quan tâm, giúp đỡ của chính quyền địa phương, các nhà hảo tâm, đến nay, ông Mẹo đã xây dựng được ngôi nhà vững chãi. Ông Mẹo phấn khởi cho hay: "Trước đây, gia đình tôi ở trong ngôi nhà dột nát, nên mỗi mùa mưa bão phải đến ở nhờ nhà họ hàng. Nhờ sự giúp đỡ của Nhà nước và nhân dân, tôi đã có nhà mới yên tâm sống. Tôi rất cảm ơn Đảng, Nhà nước và mọi người đã giúp đỡ".

Thực hiện Kế hoạch số 118 của UBND tỉnh về hỗ trợ nhà ở cho các hộ nghèo ĐBK về nhà ở trên địa bàn tỉnh năm 2021, thị xã Nghĩa Lộ có 22 nhà được hỗ



Một hộ nghèo đặc biệt khó khăn về nhà ở tại thị xã Nghĩa Lộ được hỗ trợ xây dựng nhà kiên cố.

trợ; trong đó, nguồn ngân sách tỉnh hỗ trợ 5 nhà với kinh phí 250 triệu đồng; nguồn xã hội hóa cấp tỉnh hỗ trợ 7 nhà, kinh phí 350 triệu đồng; nguồn vận động xã hội hóa cấp thị hỗ trợ 10 nhà, kinh phí 450 triệu đồng. Đến thời điểm này, thị xã đã có 20 nhà hoàn thành và 2 hộ còn lại đã xong phần móng, tường. Dự kiến đến ngày 30/9/2021, sẽ hoàn thành xong số nhà còn lại.

Ông Bùi Xuân Vượng - Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thị xã Nghĩa Lộ cho biết thêm: Mặt trận Tổ quốc thị xã cũng đã kêu gọi các nguồn lực

để hỗ trợ làm mới và sửa chữa 26 nhà, nâng tổng số nhà được hỗ trợ xây dựng và sửa chữa cho hộ nghèo trong năm 2021 trên địa bàn thị xã lên 48 nhà.

Thông qua việc xây dựng nhà ở cho hộ nghèo ĐBK về nhà ở, đã giúp các hộ nghèo ở thị xã Nghĩa Lộ ổn định và nâng cao chất lượng cuộc sống, góp phần giảm nghèo bền vững và đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn.

NHẬT THANH - XUÂN TÍNH
(Trung Tâm TT&VH thị xã Nghĩa Lộ)